

เดิมพันสุดท้ายชี้ชะตารัฐบาลที่อปปูต



แม่ทัพใหญ่รัฐนาวา “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำขุนพลรองนายกฯ คิกออฟลุยมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม” ไปสุด ๆ ร้อน ๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนคณะทำงานจะเริ่มสตาร์ทเครื่องปฏิบัติงานจริงปูพรมลงทุกพื้นที่ของประเทศในวันที่ 21 ก.พ. นี้

หลังถูกกระแสการเมืองดิจิทัลซัดรัฐทู่ท่งบฯ หาเสียงซ่อนรูป สวมบทเซฟเลียนแบบวิธีด้นอมอาหาร แต่เปลี่ยนจากการทำใจดิบเป็นใจเต็ม มาเป็นทำประชารัฐ ประชาชนนิยมเป็น “ไทยนิยม” หวังถนอมยึดอายุรัฐบาล คสช. ให้ยืดยาวออกไป

งานนี้ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เจ้ากระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพหลักจัดทัพลงพื้นที่ เลยอดออกมาแจงยิบ ระบุทู่ท่งบประมาณทั้งหมด 2,000 ล้านบาท ระดมคนกว่า 2,000 คน

จัดเป็นทีมชุดละ 7-12 คน ลงพื้นที่กว่า 70,000 หมู่บ้าน โดยลงพื้นที่กัน 4 ครั้ง ใช้เวลา 4 เดือน ไร่ปรับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อให้รัฐจัดรูปแบบของโครงการได้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่

ถ้าดูภาพรวมของโครงการจริง ๆ ทั้งจากการทู่ท่งบฯ และคนที่ระดมลงพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศ หากในทางปฏิบัติสามารถทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง ไม่ใช่แค่ท่งบฯ ทมคนไปเรื่อย ๆ นอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์ทางตรงแล้ว ในทางอ้อมรัฐบาลก็จะได้คะแนนนิยมที่ดิ่งลงเรื่อย ๆ ให้พื้นที่ขึ้นมาก่อนส่งไม้ผลัดเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้อัดฉีดงบฯ ทำโครงการลงพื้นที่มาตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่หลายคนบอกยังไม่เห็นผล พร้อมถูกตั้งแง่หาว่า



หลายโครงการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน แต่วันนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาล คสช. ก่อนสิ้นช่วงเลือกตั้ง การโปรยงบฯ 2,000 ล้านลงไปทุกพื้นที่ของประเทศ สู้กับภาวะขาดจากผลสำรวจความเห็นของหลายสำนักโพล

โดยเฉพาะล่าสุด ที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เทียบฟอร์มคะแนนนิยมรัฐบาลพบว่าในช่วง 2 ปีหลังของรัฐบาล คสช. คะแนนลดลง สู้ 2 ปีแรกไม่ได้

ในเรื่องคะแนนคะแนนที่ลดมาต่อเนื่อง “บิ๊กตู” เองก็เคยยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่อปปูตมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ยังอยู่ยาวนาน ยิ่งเห็นปัญหาเยอะ คนยิ่งเบื่อ

ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามใส่บงฯ ลงไปเต็มที่ หวังกระตุ้นเม็ดเงินให้คึกคักในระบบเศรษฐกิจ แต่หลายโครงการก็ยังไม่เจียบนี้ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่รัฐต้องการ

ทว่าท่งบฯ 2,000 ล้านครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำท้ายรัฐบาล เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ต้องทำแล้ว ในขณะที่เดียวกันความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ ก็ยังเป็นตัวชี้วัดชะตาของรัฐบาลที่อปปูตที่จะต้องอื้อหือวออกไปด้วยเช่นกัน

หากโครงการไม่สำเร็จผนวกกับภาวะขาด โอกาสที่จะอยู่ต่อตามรัฐธรรมนูญที่แม่น้ำ 5 สายร่างเอาไว้ก็คงยาก แม้ภาวะจำเป็นจะต้องอยู่ต่อ แต่ก็คงอยู่ยากขึ้นเช่นเดียวกัน.